



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
19 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 19 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,804 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,328,973 ราย เสียชีวิต 87 ราย เสียชีวิตสะสม 24,162 ราย รักษาหายเพิ่ม 18,801 ราย รักษาหายสะสม 3,067,292 ราย ยังรักษาอยู่ 237,519 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 467,753,680 (+1,640,541) ราย เสียชีวิต 6,093,047 (+4,976) ราย รักษาหาย 399,043,601 (+1,191,877) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **โมเดิร์นนา**ยื่นขอสหรัฐฯ อนุมัติฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ้วยผู้ใหญ่ทุกคน **จีน** ปรับแนวทางรักษาผู้ป่วยโควิดเพื่อลดภาระของบุคลากรการแพทย์และเพิ่มพื้นที่ภายใน รพ. ให้ผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงรักษาตัวที่บ้าน 7 วัน ด้านประธานาธิบดีเผยยังคงยึดมั่นในยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์ ส่วนเมืองเซี่ยงไฮ้ล็อกดาวน์บางพื้นที่ 48 ชั่วโมง WHO เตือนข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโอมิครอน มีส่วนทำให้สถานการณ์โควิดกลับมารุนแรง **เยอรมนี** อนุมัติสัญญาซื้อวัคซีนโควิดจนถึงปี 2029 **เกาหลีใต้** คลายมาตรการแยดยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายวันเกิน 6 แสนราย **ญี่ปุ่น** ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโควิด **กัมพูชา** ประกาศยกเลิกตรวจโควิดสำหรับคนเดินทางเข้าประเทศ **สหรัฐฯ** ผู้เชี่ยวชาญเตือนการถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่กลางแจ้ง เสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ทั้งโควิด และไข้หวัดใหญ่

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, moneyandbanking, ch7, one31, thaipbs)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. ประธานการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์การกลายพันธุ์สายพันธุ์ BA.2.2 ทั้งเรื่องการตรวจหาเชื้อ ประสิทธิภาพวัคซีน อาการความรุนแรงของโรค และการตอบสนองต่อยารักษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไป สำหรับผลงานวิจัยของไทยที่เกี่ยวข้อง ให้นำไปขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นเลือกให้ประชาชนนำไปใช้ได้ในราคาที่ประหยัดลง ส่วนการปรับให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ยังคงไม่ใช่ในระลอกนี้

- การพิจารณามาตรการการจัดงานสงกรานต์ สามารถจัดงานประเพณีได้ แต่งดการตี๋มสุรา ปาร์ตี้โหม่ งดการประแบ่ง ส่วนการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ ร่วมกิจกรรมที่วัด และการร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ทุกที่ทำได้ภายใต้มาตรการ Covid free setting โดยจัดโซนนิ่งให้ทำกิจกรรมตามประเพณี และมีมาตรการควบคุมโรค

- ที่ประชุมเห็นชอบขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปถึงสิ้นเดือน พ.ค. 65 พร้อมปรับพื้นที่สีส้ม จากเดิม 44 จังหวัด เหลือ 20 จังหวัด ปรับพื้นที่สีเหลือง จาก 25 จังหวัด เป็น 47 จังหวัด และปรับพื้นที่นาร่องท่องเที่ยวหรือพื้นที่สีฟ้าจาก 8 จังหวัดเป็น 10 จังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, ไทยโพสต์, mcot, thaipbs

- นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศบค. กล่าวถึงการผ่อนคลายมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า จำเป็นที่จะมีการผ่อนคลายให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ แต่ประชาชนยังต้องระมัดระวังตนเอง ไม่อยากให้เกิดกลับไปเหมือนสงกรานต์ปีที่แล้วที่ไม่มีมาตรการล็อกดาวน์และพบตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นมาก มีการคาดการณ์ว่าหากจำนวนติดเชื้อยังทรงตัวอยู่ในระดับนี้ เมื่อถึงกลางปีน่าจะลงมาถึงหลักพันต้น ๆ แต่หากสูงขึ้นมาก สถานการณ์จะยาวไปถึงสิ้นปีแน่นอน ดังนั้น ขอประชาชนให้ฉีดวัคซีนเข็ม 3 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และลูกหลานที่จะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนก่อนช่วงสงกรานต์ 2 สัปดาห์ Clean ตัวเองให้พร้อม สำหรับการเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ ยังถือเป็นสถานที่เสี่ยงสูงสุด ส่วนตัวอยากให้ผ่านช่วงสงกรานต์ไปก่อน ค่อยพิจารณาอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, topnews, js100, ch7, thaipbs, ChiangmaiNews)

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า มาตรการป้องกันโควิดช่วงเทศกาลสงกรานต์ สรุปคือ สามารถจัดได้ แต่ขอให้จัดแบบประเพณีดั้งเดิม คือ รดน้ำดำหัว ส่วนที่จะมีการจัดสันทนาการต้องขออนุญาต ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาที่อาจต้องรวมกลุ่มนั่งรถกลับไป อาจมีการติดเชื้อได้ ต้องดูแลตนเองอย่างดีก่อนกลับไป กลุ่ม 608 ที่อยู่ที่บ้านให้เข้กการรับวัคซีน ต้นทางปลายทางต้องปลอดภัย หลังสงกรานต์กลับมาแล้วให้สังเกตตัวเอง 7 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, nationtv)

- ศบค. เห็นชอบปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศใหม่ ยกเลิก RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย เน้น Test & Go และ Sandbox แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังต้อง RT-PCR เมื่อมาถึงไทย และตรวจ ATK ในวันที่ห้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เมษายน 2565 ตามกรณีดังนี้ กรณี Test & Go และ Sandbox ต้องตรวจ RT-PCR และ Self-ATK วันที่ทำ กรณี Quarantine กักตัว 5 วัน และตรวจ RT-PCR วันที่ 4-5 กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในไทย กักตัว 5 วัน และตรวจ Self-ATK วันที่ 5</p> <p>2. ยื่นฟ้องการจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, sondhitalk</p> <p>- นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาศาลปกครองกลาง เพื่อยื่นฟ้อง รมว.สธ., ปลัด สธ., อธิบดีกรมการแพทย์ และเลขาธิการ อย. ฐานใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการผลักดันการจัดซื้อจัดหายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่มไม่หยุดหย่อน ทั้งๆ ที่ญี่ปุ่นประเทศผู้ผลิตยังไม่อนุมัติให้ขายดังกล่าว เพราะอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีญี่ปุ่นเลิกทดลองใช้ยาฟาวิพิราเวียร์รักษาโควิด 19 และมีแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ออกมาสนับสนุนให้เลิกใช้ โดยให้ใช้ยาโมลนูพิราเวียร์แทน ว่า ข้อมูลของ สธ.ไทยในการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ยังใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 และได้ผลมาตลอด คนไข้หายป่วยในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในสรรพคุณของยา สธ. ไม่ได้ใช้ยาด้วยการตัดสินใจของแพทย์แต่ละคน ทุกครั้งที่มีการใช้ยาจะมี คกก. ที่กำกับดูแล มีการประชุมทางวิชาการ มีการยืนยันประสิทธิภาพการใช้ยา ส่วนกรณีที่ถูกยื่นฟ้องโดย นายศรีสุวรรณ ตนไม่มีปัญหาอะไร เป็นหน้าที่ของเขา ไม่มีอะไรต้องชี้แจง เรื่องการจัดซื้อจัดหายาเป็นหน้าที่ของ สธ. อยู่แล้ว มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ผู้จัดการ, mcoth)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. กล่าวว่า เรื่องการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์เข้ามาใช้นั้น มีเหตุผลทางวิชาการรองรับ ผ่านการพิจารณาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายใน สธ. มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามีประโยชน์ มีความจำเป็น ที่ผ่านมายาตัวนี้มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย ใช้แพร่หลายทั่วโลก และไทยยังผลิตได้เอง พร้อมยืนยันถ้ามียาที่ดีกว่าและสามารถจัดหายามาได้มากเพียงพอต่อความต้องการ แผนการก็ต้องปรับกันไป</p> <p>3. สายพันธุ์เดลตาครอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ทวีช่อง NBT</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 สายพันธุ์ "เดลตาครอน" ในประเทศไทย มีการเฝ้าระวังด้วยการตรวจหาในรูปแบบของ Whole genome sequencing เพื่อแยกรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด 19 ขณะนี้ประเทศไทยพบการระบาดของเชื้อเดลตาเป็นจำนวนน้อย ยังไม่พบการระบาดของสายพันธุ์เดลตาครอนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบสายพันธุ์โอไมครอนเป็นหลัก โอกาสที่จะเกิดการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลตาครอนมีน้อยมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ วสันต์ จันทราทิตย์ รพ.รามธิบดี ให้สัมภาษณ์ถึงการพบเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ลูกผสม "เดลตาครอน" ส่วนใหญ่พบในฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อังกฤษมีบ้าง เท่าที่ดูข้อมูลยังไม่พบการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว สำหรับไทยส่วนใหญ่เป็นเชื้อโอไมครอนที่ครองพื้นที่ส่วนใหญ่ อาจเกิดเชื้อเดลตาครอนได้ยาก ส่วนลูกผสมโอไมครอน BA.1+BA.2 เป็นตัวที่น่าจับตามากกว่า พบในอิสราเอล อังกฤษและไอร์แลนด์ ล่าสุด WHO ออกมาเตือนว่าอาจกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ส่งผลให้เกิดการระบาดระลอกที่ 6</p> <p>4. แนะนำเข็มกระตุ้นด้วย mRNA</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, sondhitalk</p> <p>- นพ. มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์ประจำ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความแนะนำกลุ่มเสี่ยงต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ระบุข้อความว่า ปัจจุบัน AZ 2 เข็มไม่เพียงพอในคนกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่ได้รับ AZ แล้ว 2 เข็ม และคนที่ได้วัคซีนเข็มเดียว 2 เข็ม ตามด้วย AZ 1 เข็ม ควรกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิด mRNA โดยนำเคสผู้ป่วยโควิด 2 รายมาเปรียบเทียบ กลุ่มเสี่ยงรับไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้น เชื้อไม่ลงปอด แต่ผู้ป่วยร่างกายปกติ รับเชื้อตายเป็นเข็มกระตุ้น เชื้อกลับลงปอด</p> <p>5. ผล ATK ขึ้น 4 ซิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, facebook</p> <p>- ผู้ใช้ Tiktok รายหนึ่งโพสต์คลิกชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Baicare ผลขึ้น 4 ซิต จนมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ หรือชุดตรวจมีปัญหา ล่าสุด บ.เซนต์เมต จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผู้จำหน่ายชุดตรวจดังกล่าว ชี้แจงว่า ในทางคลินิกวิทยาเคมีคอลและเทคนิคคอลแล้ว ไม่สามารถปรากฏผลเป็น 4 ซิตได้</p> <p>6. ปัญหาการจัดการโควิดของรัฐบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Dr.Dark แชร์โพสต์ของผู้ติดโควิด 19 รายหนึ่ง ระบุ ปัญหาการจัดการโควิดของรัฐบาล และระบบการส่งยา การติดต่อกลับ รอนรักษาหายหรือไม่ก็อาการทรุดเสียชีวิต ที่ได้ฟังมา เข้าระบบ 1330 พบปัญหานี้ประมาณ 80-90% สธ.-สปสช. ความมาตรวจสอบดูบ้าง ไม่ใช่เพียงโฆษณา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ในฐานะประธาน กมธ. แจ้งผ่านทางไลน์ของ กมธ.ฯ เพื่อแจ้งให้จัดการประชุมในวันที่ 23-24 มี.ค.นี้ หลังจากพบว่ามี กมธ. ติดเชื้อโควิดและให้นัดประชุมครั้งต่อไป 30-31 มี.ค. 65</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, ประชาชาติ, ไทยรัฐ, ผจก., เติลนิวิสต์, บ้านเมือง, INN, js100, workpointtoday, bluechipthai, thastandard. mcot, INN) ทวีตช่อง NBT, ThaiPBS</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ รับมอบยาต้านไวรัสชนิดรับประทานจำนวนสองล้านแคปซูล เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จากบริษัท เอ็มเอสดี ประเทศไทย จำนวน 2 ล้านแคปซูล เบื้องต้นจะใช้รักษาผู้ป่วยโควิดที่เป็นผู้ใหญ่มีอาการระดับน้อยหรือปานกลาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, js100, ch7, thaipbs, changmainews)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงการนำแผนบริหารจัดการสถานการณ์โควิดเข้าสู่โรคประจำถิ่น ว่า สถานการณ์ตอนนี้อยู่ในระยะแรกคือระยะที่ต้องต่อสู้ (Combating) โดยช่วงต้น เม.ย. หากควบคุมป้องกันได้ดีเข้าระยะที่ 2 คือระยะทรงตัว โดยจะมีมาตรการ 4 ด้านรองรับ คือ ด้านสาธารณสุข ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมายและสังคม และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยมีเป้าหมาย 3 ด้านที่จะเข้าสู่โรคประจำถิ่น คือ 1. ลดอัตราการตายต่ำกว่า 0.1% 2. ฉีดเข็มกระตุ้นมากกว่า 60% โดยเฉพาะสูงอายุช่วงก่อนสงกรานต์ โดยเตรียมวัคซีน 3 ล้านโดสรองรับแล้ว ย้ำคนยังไม่ฉีดขอให้เปลี่ยนใจทันที ซึ่งรับวัคซีนครอบคลุมช่วยผ่อนมาตรการได้มากขึ้น 3. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เข้มขันเรื่องประชาสัมพันธ์ และเข้มในการป้องกันส่วนบุคคล จะช่วยกดตัวเลขลงได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Infoquest</p> <p>- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงสถานการณ์ของสายด่วน 1330 ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหาประชาชนโทรไม่ติด หรือไม่มีคนรับสาย เนื่องจากมีปริมาณการโทรเข้ามาพร้อมกันจำนวนมาก สูงสุดถึงกว่า 70,000 สายต่อวัน สปสช. ได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ เช่น เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่จิตอาสาในการตอบโทรศัพท์ รับการสนับสนุน Call Center จากหน่วยงานอื่นๆ ประชาสัมพันธ์ให้แจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง Non-voice รวมถึงนโยบายใหม่ของ สธ. ที่ปรับเป็นการรักษา เจอ แจก จบ สถานการณ์สาย จึงมีสัดส่วนลดลงเรื่อย ๆ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รางวัลเชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, thaigov, mcot, thailandplus) ทวีตช่อง 5, NBT</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่นระดับชาติ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนายกฯ ได้กล่าวยกย่องชื่นชม อสม.ทั่วประเทศ เป็นพลังสำคัญจัดการปัญหาโรคระบาด ฝ่าฟันภัยสุขภาพเคียงคู่รัฐ-ประชาชน โดย อสม. ทำหน้าที่เป็นหมอคนที่ 1 คือหมอประจำบ้าน ร่วมกับหมอคนที่ 2 และ 3 เพื่อให้คนไทยทุกคนครบครันมีหมอประจำตัว 3 คน ที่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างใกล้ชิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, mcot, INN) ช่อง 5, NBT</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 65 ภายใต้แนวคิด “อสม.หมอคนที่ 1 ต้นแบบสุขภาพ ผู้นำจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหาร และประธานชมรม อสม. แห่งประเทศไทย ร่วมงาน พร้อมกล่าวว่า อสม.ถือเป็นจิตอาสาภาคประชาชนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบปฐมภูมิของประเทศ และเป็นผู้ที่บทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคในพื้นที่จนทำให้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติ อสม. ถือว่าเป็นหมอคนแรก เป็นบุคลากรสาธารณสุขเช่นกัน จึงมีสิทธิจะได้รับการดูแลเช่นบุคลากรสาธารณสุขทุกคน จึงจัดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คัดเลือก อสม.จากทั่วประเทศมาเข้ารับการศึกษาศึกษา 3,000 คน ถือเป็น 1 ใน 3 ของ รพ.สต. ที่มี</p>	-
<p>ผลสำรวจการเล่นกับพ่อแม่ในเด็กปฐมวัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ changmainews, thainews, thailandplus, mcot</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในเด็กปฐมวัย อายุต่ำกว่า 6 ปี พ่อแม่ควรให้เวลาเล่นกับลูกให้มาก ไม่นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกเล่น ข้อมูลใน 17 จังหวัด จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ พบเด็กปฐมวัยไทยได้เล่นกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ร้อยละ 90.3 ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 11 จาก 84 ประเทศที่มีรายได้ต่ำ หรือปานกลาง แต่ในทางกลับกัน พบว่าเด็กปฐมวัย ร้อยละ 64 มีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โดยระยะเวลาการใช้จอที่มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลต่อการเล่นของเด็กปฐมวัยที่ลดลงถึงร้อยละ 50</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>MOU การพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้บริหาร 8 กลุ่มบริษัทและกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรอื่นที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลงเดินทางพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตอบโจทย์ตลาดโลก และเป็นสินค้าของคนไทยเอง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และพาณิชย์ ต่อยอดเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน</p>	-
<p>วันนอนหลับโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, thailandplus, amarintv, workpointtoday</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) คำขวัญในปีนี้เป็น “นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง” เพื่อให้ประชาชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการนอนหลับ เนื่องจากการนอนหลับถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ เวลาที่นอนหลับเป็นช่วงที่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้พักผ่อน และซ่อมแซมส่วนสึกหรอ บำบัดความจำ ควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน และปรับสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย</p> <p>- นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก แนะนำผู้มีปัญหาอนไม่หลับเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ มีอาการรบกวนมากกว่าปกติในตอนกลางวัน สมาธิลดลง ความจำแย่ลงจนส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการเรียนหรือทำงานเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและจากการทำงานได้ ควรรีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ</p>	-
<p>ทลายแหล่งเครื่องสำอางปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ch7, sanook, ejan, mcot, thainews) ทีวีทุกช่อง</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. พร้อมด้วย ตำรวจ ปคบ. ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายแหล่งจำหน่ายเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ตั้งปลอมหลายยี่ห้อ ภายในบ้านซึ่งดัดแปลงเป็นโกดังเก็บสินค้าย่านสวนหลวง กรุงเทพฯ จับกุมหญิงสาวชาวเวียดนาม แสดงตนเป็นผู้ดูแลบ้าน และตรวจค้นยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอม 18 ยี่ห้อตั้ง จาก 7 บริษัท รวมมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท ขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ ราคาถูกกว่าท้องตลาด 50-70% บางคนใช้แล้วเกิดอาการผื่นแพ้ มีอาการแพ้ ผื่นขึ้น หน้าพัง ขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบให้รอบคอบก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ว่าเป็นของแท้หรือไม่</p>	-